

## บทโครงร่าง (Story Outline)

### บทภาพยนตร์โทรทัศน์ เรื่อง

### “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำนานแห่งมหาบุรุษผู้กล้าแห่งเมืองสองแคว”

ผู้เขียน: สุธิติน ชาวหินฟ้า, **dfilm school**. โทร.08-9644-1048

ความยาวเรื่อง: 4 ตอน 45 นาที

วัน เดือน ปี: สิงหาคม 2554

**แนวคิดของเรื่อง (theme)** : ประวัติศาสตร์ เป็นแนวทางกำหนดยุทธศาสตร์ และ วิถีปฏิบัติในปัจจุบัน

**แนวภาพยนตร์ (genre)** : ละคร (drama-documentary-tv)

**ประโยคหลัก (premise)**: อะไรเกิดขึ้น ถ้า หงส์ ตื่นสาย ไปไม่ทันนัด / เกร็ดประวัติศาสตร์ น่าเชื่อเพียงใด

**เรื่องย่อ (synopsis)**: แม่ พาลูกสาวสองคน คือ หงส์ และ ฟ้า ไปจับเก็บข้อมูลวิดีโอ เพื่อนำมาตัดต่อทำรายการสารคดี เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำนานแห่งมหาบุรุษผู้กล้าแห่งเมืองสองแคว แต่ ความผิดพลาด ของหงส์ ที่เกิดจากนิสัยขี้เซา ทำให้การนัดหมาย ผิดพลาด การจับเก็บข้อมูลไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจแต่นั้น ก็เป็นเพียงความกังวลใจเท่านั้น.

**ตัวละคร**: แม่ หงส์ ฟ้า น้าหนู อาจารย์สมชัย พระรูดงค์ / สถานที่: บริเวณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ละครสองห้อง ถนนวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก / เหตุการณ์-เวลา: เช้า ถึงเย็น (กลางวัน)

## โครงสร้างการดำเนินเรื่อง (Plot Structure)

### องก์ 1 เริ่มเรื่อง (เวลา 4 นาที)

หงส์ เป็นเด็กสาว มีฝีมือในการถ่ายภาพ ปกติ เป็นคนขี้เซา นอนหลับแล้ว ปลุกให้ตื่นยาก ก่อนหน้านั้น หงส์ มีเพื่อนรุ่นพี่ ชื่อ นาคาลี เป็นนักเรียนทุนแลกเปลี่ยน หลังเรียนจบ ม.ปลาย นาคาลี ก็กลับบ้านที่ชิดนีย์

พຽງนี้ แม่ หงส์ และ ฟ้า จะต้องไปถ่ายทำสารคดี ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แม่ เป็นคนสัมภาษณ์อาจารย์สมชัย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมืองพิษณุโลก หงส์ ทำหน้าที่ถ่ายวิดีโอ และช่วยแม่จัดทำบทสัมภาษณ์

คืนนี้ หงส์ช่วยแม่เสร็จแล้ว ต้องทำการบ้านต่อ ทุกอย่างเสร็จเกือบตีหนึ่ง

วันนัดหมาย ตอนเช้ามีด แม่ กับ ฟ้า ตื่นแต่เช้า อาบน้ำ ทำอาหาร เตรียมข้าวของ อุปกรณ์ ขึ้นรถ (กล้อง ไฟ ไมค์ เครื่อง-คอลลี่ เอกสาร ของฝาก) แต่ หงส์ ยังนอนกรนอยู่บนที่นอน แม่ไม่ว่าอะไร เพราะเห็นว่า



เมื่อคืนนอนตึก แต่ พ้า รู้ว่า หงส์ เป็นคนขี้เขา ปลูกยาสูบ จึงรีบปลูกให้ตื่นแต่เนิ่นๆ แล้วไป ช่วยแม่ขนของขึ้นรถ แต่ หงส์ คงไม่ตื่นง่ายๆ แม่ จึงปลุกซ้ำ

...

หงส์ ได้แต่ขยับตัว ทำท่าจะตื่น แต่ก็นอนต่อ คราวนี้ พ้า จึงตั้งนาฬิกาปลุก แล้ววางไว้บนหัวเตียง

แม่ กำลังยุ่งๆ กับการจัดเตรียมของในรถ พ้า บอก แม่ ว่า หงส์ ยังไม่ตื่นเลย แม่ ก็ตะโกนเรียก หงส์ ซ้ำอีกครึ่ง เมื่อขนของเสร็จแล้ว แม่ กับ พ้า จึงรอ หงส์ ในรถ

ระหว่างรอหงส์ตื่น พ้าถามแม่ ถึงรายละเอียดการนัดหมาย แม่บอกว่า ได้นัดอาจารย์สมชายไว้แล้ว ที่ วิทยาลัย ในโรงเรียนชาย และแม่จะให้ พ้า ช่วยถ่ายภาพหนึ่งให้ด้วย

เวลาผ่านไป หลายนาที หงส์ ยังนอนหลับอยู่บนที่นอน

ครูหนึ่งผ่านไป เสียงนาฬิกาปลุก ดังขึ้น หงส์ รู้สึกตัว ด้วยความขี้เขา จึงเอื้อมมือไปกดปุ่มให้เสียง นาฬิกาหยุด แต่สักครู เสียงโทรศัพท์ก็ปลุกอีก หงส์ ก็ยังไม่ตื่น คราวนี้ หวังว่า เสียงปลุกจากโปรแกรม คอมพิวเตอร์ที่ตั้งไว้ จะได้ผล ...

ขึ้นชื่อเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำเนินแห่งมหาบุรุษผู้กล้าแห่งเมืองสองแคว

(ต่อจากนี้ เป็นเหตุการณ์ความฝัน)

## องค์ 2 ดำเนินเรื่อง (จำนวน 3 ตอน ตอนละ 12 นาที รวม 36 นาที)

ตอนที่ 1 เวลา 12 นาที.

หงส์ ยังนอนหลับสบายบนเตียง ลักครู มีเสียง หน้าต่างกระแทกกัน เพราะแรงลม เธอจึงลืมตาตื่น ตกใจว่า วันนี้จะต้องไปช่วยแม่ถ่ายวิดีโอ จึงรีบลุกไปเข้าห้องน้ำ

แม่ กับ พ้า ยังรออยู่ในรถ พ้าถามแม่ว่า จะรอหงส์หรือไม่ แม่มองหน้าลูกสาว ไม่ตอบ รู้สึกไม่พอใจ เล็กน้อย ... ลักครู แม่จึงขับรถออกไป พร้อมกับบอกพ้าว่า ประเดี๋ยวจะให้หน้าหนูตามไปส่ง ว่าแล้วแม่ก็ยกหู โทรบอก ให้น้าหนูขับรถไปส่ง หงส์ ที่โรงเรียนชาย

กลับไปห้องของ หงส์ ขณะที่อยู่ในห้องน้ำ หงส์ ได้ยินเสียง ม้าร้องมาแต่ไกล พร้อมเสียงขบวนรถม้า คึก ค่องๆ ดังขึ้น เธอจึงออกจากห้องน้ำ ไปดูที่หน้าต่าง บานที่ถูกลมพัด ... ปรากฏเป็นภาพ ในอดีต มอง ไกลๆ เห็นทัพม้าและพลเดินเท้า กำลังเดินใกล้เข้ามา เหมือนตัวเอง หลุดผ่านประตูกาลเวลา เข้าไปอยู่ใน เหตุการณ์ ซึ่งเป็นทุ่งนาใหญ่กว้าง มองเห็น กองทัพพระนเรศวร ผ่านไป มีนกพิราบบินผ่าน หงส์ จึงวิ่ง ออกไปชும்แอบดูที่พุ่มไม้ ที่ท้ายขบวน มองเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังหอบของเดินตาม ปรากฏว่า ท้ายสุด ของขบวนคาราวาน เป็นหญิงสองคน เข้าใจว่าเป็นแม่ลูกกัน มีหน้าตา เหมือน แม่ กับ พ้า ไม่มีผิด หงส์ จึง ตะโกนเรียก สองคนนั้นหันหน้ามามอง แต่ไม่รู้จัก หงส์

ทำให้ หงส์ ตกใจตื่นหลุดออกมาจากภวังค์ ปรากฏว่า กำลังยืนอยู่ในห้องเหมือนเดิม ดูเหมือนว่า ตอนนี้อาบน้ำเสร็จแล้ว ก่อนแต่งตัว หงส์ มองเห็นภาพในหน้าปกซีดีภาพยนตร์เรื่อง ดำเนินสมเด็จพระ



นเรศวรมหาราช วางอยู่บนโต๊ะหนังสือ มันเป็นภาพเดียวกับที่เธอเห็นในหน้าต่างความฝันเมื่อสักครู่ ด้วยความประหลาดใจ หงส์ จึงค่อยๆ แทะกล่องดูข้างใน ปรากฏมีหนังสือเล่มหนึ่ง เมื่อเปิดออกดู ภาพเหตุการณ์ในภาพยนตร์ ตำนานพระนเรศวร ก็ปรากฏขึ้น และจบลง เมื่อ หงส์ ปิดหนังสือเล่มนั้น

สักครู่ มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น หงส์ จึงยกหูรับ และมีอาการดีใจ เมื่อรู้ว่า นาคาลี มาถึงพิษณุโลกแล้ว จึงรีบแต่งตัว มุ่งไปที่โรงรถ แม่ กับ พ่อ ขับรถออกไปแล้ว หงส์ คิดว่าดีเลย วันนี้จะไปรับ นาคาลี พาเที่ยวเมืองพิษณุโลกกัน

เครื่องบิน กำลังร่อนลงที่สนามบินพิษณุโลก หงส์ กำลังรอรับ นาคาลี เพื่อนสาว ลูกครึ่ง ไทย-ฝรั่งเศส เพื่อมาพิสูจน์สถานที่จริง ที่สมเด็จพระนเรศวรเกิด เต็มโต ที่เมืองพิษณุโลก

หงส์ พา นาคาลี เที่ยวชม อดีตพระราชวังจันทน์ สระสองห้อง พร้อมเล่าประวัติ พระนเรศวรให้ฟังคร่าวๆ ก่อนกลับบ้าน หงส์ ถ่ายภาพ นาคาลี ด้วยกล้องวีดีโอ รู้สึกว่า ภาพที่ถ่าย มีอาการกระตุก เหมือนกำลังทำงานผิดปกติ สลับกับเสียงแตรรถไกลๆ ภาพนั้นกระตุกมากขึ้นเรื่อยๆ และเสียงแตรรถก็ดังและถี่ขึ้น

...

ตอนที่ 2 เวลา 12 นาที.

หงส์ ได้สติเมื่อเสียงแตรรถยนต์หยุดลง พร้อมเสียงตะโกนของแม่ ให้รีบไป หงส์ จึงรีบลุกจากที่นอน ใส่เสื้อนอก คว่ำกระเป๋าถือและเอกสาร รีบเปิดประตูออกไป เพื่อให้ทันรถของแม่

หงส์ เปิดประตู และวิ่งออกไปที่หน้าบ้าน แต่ไปไม่ทัน รถของแม่วิ่งออกไปแล้ว เธอรู้สึกโมโหตัวเองสักครู่ น้าหนู ก็เดินออกมาจากประตูบ้าน เห็น หงส์ ยืนตั้งเฉยๆ จึงเรียกให้ ขึ้นรถ บอกว่าจะไปส่งให้ แล้วขับรถออกไป

ภายในรถ น้าหนู ก็แซวว่า นี่ถ้าเป็นผู้ชาย จะตั้งฉายาให้ว่า เจ้าชายสายเสมอ นี่ถ้าไม่ใช่ตากล้องมือโปร คงไม่ไปส่งหรอก จะปล่อยให้ตกกรออยู่บ้านคนเดียว สักครู่ ก็มีเสียงโทรศัพท์จากแม่ ว่าออกเดินทางหรือยัง เดี่ยวจะไม่ทันนัดหมาย กับ อาจารย์สมชัย ที่วังจันทน์ น้าหนูก็รับคำ

รถวิ่งมาถึงทางแยก ชักไม่แน่ใจว่านัดพบกันที่ไหนแน่ ที่โรงเรียนชาย หรือ วังจันทน์ หงส์ บอกว่า วังจันทน์ อยู่ที่ไหน น้าหนูก็ไปส่งที่นั่นแหละ น้าหนู ก็ขับรถต่อไป จนถึงนอกเมือง

สักครู่ ทั้งหมดชักไม่แน่ใจว่า มาถูกหรือเปล่า ขณะนั้น มีพระชุดงค์ เดินอยู่บนถนน ท่านโบกมือให้รถหยุด น้าหนู จึงถามว่าจะไปไหน ท่านบอกว่า ท่านรับนิมนต์ที่โรงเรียนชาย แต่ไปไม่ถูก น้าหนู เห็นว่าไปทางเดียวกัน จึงรับพระให้หนึ่งไปพร้อมกัน

ระหว่างทาง พระได้เล่าประวัติ ปลื้มย่อยของพระนเรศวรให้ฟัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ น้าหนู และ หงส์ ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อน เหมือนกับว่า ท่านเกิดในยุคเดียวกับ พระนเรศวร

พอถึงหน้าโรงเรียนชาย พระชุดงค์ จึงขอลง แล้วเดินด้วยเท้าต่อไป พอดี เสียงโทรศัพท์จากแม่ ดังขึ้นว่าเมื่อไรจะมาถึงสักที ยังไม่ทันที่น้าหนูจะตอบ พอหันไปมอง พระชุดงค์ ท่านก็หายไปอย่างปริศนา สร้างความแปลกใจ ก็แก่ หงส์ และ น้าหนู



ตอนที่ 3 เวลา 12 นาที.

ที่รถของ แม่ กับ พ้า โทรคุยกับ น้าหนู ปรากฏว่า หลงทางกัน แม่จึงต่อว่า น้าหนูว่า วงจันท์ ไม่ได้ อยู่ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม บริเวณที่เป็นวงจันท์ อดีตเคยเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม หรือ โรงเรียนชาย แต่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่ใหม่ตั้งหลายปีแล้ว แต่ยังเรียกโรงเรียนชายเหมือนเดิม หงส์ได้ โอกาส จึงต่อว่าน้าหนูซ้ำ บอกว่า ให้ไปที่วงจันท์ ก็ไม่เชื่อ น้าหนูก็ว่า ก็นี่แหละ วงจันท์ หรือ โรงเรียนชาย ตามที่หงส์บอกตั้งแต่ที่แรก หงส์ก็ว่า นี่มันไม่ใช่วงจันท์ นี่มันโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ทั้งสองเถียงกันอยู่ พักใหญ่ ก็ไม่มีประโยชน์ ยิ่งทำให้สับสน จึงขึ้นรถ ขับออกไป

รถของ แม่ กับ พ้า ไปถึง ที่วงจันท์ พอดี อาจารย์สมชัย กำลังรออยู่ แม่ กับ พ้า จึงลงจากรถไปหา อาจารย์สมชัย และคุยกันไปถึงสัมภาษณ์ไป พ้า จึงต้องทำหน้าที่ถ่ายวิดีโอ แต่ พ้า เป็นมือใหม่ ใช้กล้องวิดีโอ ยังไม่เก่ง จึงได้ภาพแบบไม่ดี ตามประสาคนถ่ายภาพไม่เป็น ในระหว่างแม่สัมภาษณ์อาจารย์สมชัย มีอุปสรรค สะดุดอยู่ตลอดเวลา ประเดี๋ยวเบตเตอร์หมด ประเดี๋ยวเทปหมด การสัมภาษณ์ผ่านไป อย่างราบรื่น แต่ ไม่ แน่ใจว่า ภาพที่ได้จะสมบูรณ์หรือไม่

หลังจาก มอบของที่ระลึกของฝาก และอำลา อาจารย์สมชัยไปแล้ว แม่ ก็ขอให้ พ้าเปิดเทปย้อนหลังดู ปรากฏว่า ไม่เป็นที่พอใจ ทำให้แม่ รู้สึกเสียต่าการเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์ครั้งนี้ และต่อว่า หงส์ ที่มาไม่ทัน รถ แล้วนี่จะนำไปตัดต่อกันอย่างไร

รถน้าหนู มาถึงพอดี พอลงจากรถ แม่ตำ หงส์ ยับเยิน ทำให้งานของแม่ เสียหาย เพราะความซี้เขาแท้ๆ และน้าหนูก็ถูกตำไปด้วย ที่ไปผิดที่

...

### องค์ 3 สรุปท้ายเรื่อง (เวลา 4 นาที)

(ต่อจากนี้ไป เป็นเหตุการณ์ตื่นจากฝัน)

หงส์ ตกใจ ตื่น กลัวถูก แม่ตำ จึงรีบคว้าเสื้อผ้า ของสำคัญ และคว้ากระเป๋าถือลง จะออกจากห้อง ต้องย้อนกลับไปเอาเอกสาร ด้วยความรีบ ทำให้เดินเตะตะกร้า ข้าวของล้มระเนระนาด ก่อนเปิดประตูหน้า บ้าน วิ่งออกไปอย่างเร่งร้อน พร้อมเสียงแตรรถยนต์ หงส์ วิ่งไปที่รถ เห็นรถติดเครื่องรออยู่

เห็นรถเก่งของ แม่ จอดรออยู่ มี พ้า นั่งอยู่ข้างๆ พ้า ถาม แม่ ว่าจจะรอ หงส์ หรือไม่ แม่ มองหน้าลูกสาว แล้วบอกว่า ต้องรอสิ แม้ว่า หงส์ จะเป็นคนซี้เขา แต่ฝีมือการถ่ายภาพ ไม่แยเหมือนลูกคนอื่นๆ ทำเอา พ้า งอนไปชั่วครู่ ลักครู่ หงส์ ก็มาถึง เปิดประตู เข้ามานั่งในรถ แม่ถามว่า เช็ครายการสัมภาษณ์ดีหรือยัง หงส์ บอกว่า เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว แม่บอกว่า นี่ถ้าหงส์มาไม่ทัน แม่จะรีบไปก่อน แล้วจะให้ น้าหนูตามไปส่ง ทำให้ หงส์ ตกใจเล็กน้อย สายตามองไปที่น้าหนู ยืนข้างรถ และโบกมือให้ ทำให้ หงส์ ยิ้มออกมาได้.

แล้วแม่ก็ขับรถออกไป

จบบริบูรณ์.

